



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.ลัดดาวรรณ ไกรยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๓๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๓๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	น.ส.ราตรี แสงประจักษ์	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๒๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๒๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๓	น.ส.ศรีสุตา สร้างไธสง	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๑๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๑๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๔	น.ส.ศิยานันท์ ตอพรหม	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๑๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๑๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๕	น.ส.จรรยา กิจกสิกร	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๓๓)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๓๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์
๖	น.ส.สุชีรา ทวีเกตุ	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๘)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์
๗	น.ส.ตनुชา บุญรัมย์	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๑๘)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๑๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายสามารถ ตันอริยกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวตุนษา บุญรัมย์
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ.๔๑๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ เป็นเวลา ๒ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๙ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๑๘๖๖๒๕</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๒</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวตุนุชา บุญรมย์

ตำแหน่งที่จะขอรับประเมินตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช.(ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๑๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลและการให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยเพื่อผ่าตัดเนื้องอกมดลูกด้วยกล้องวิดิทัศน์

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๓๕ ปี มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัด เพื่อผ่าตัดเนื้องอกมดลูกด้วยกล้องวิดิทัศน์ โดยให้ประวัติ ๓ เดือนก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการปวดท้องน้อยร่วมกับมีเลือดออกมากผิดปกติขณะมีประจำเดือน จากการตรวจร่างกายและผลการตรวจคลื่นความถี่สูง (ultrasound) แพทย์วินิจฉัยว่ามีเนื้องอกในมดลูก จึงนัดให้มานอนโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยพิเศษ ๒๐ ผู้ป่วยอยู่ในความดูแลวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา แพทย์วางแผนผ่าตัดเนื้องอกมดลูกด้วยกล้องวิดิทัศน์ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จากการซักประวัติผู้ป่วย ปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร ปฏิเสธการผ่าตัดในอดีต ปฏิเสธการระงับความรู้สึกที่ผิดปกติของบุคคลในครอบครัว ไม่มียาที่ใช้ประจำ อธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการระงับความรู้สึก เช่น การงดน้ำและอาหาร การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการระงับความรู้สึก การระงับปวดหลังผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวล

ในผู้ป่วยรายนี้ได้ให้การระงับความรู้สึกโดยวิธีใส่ท่อช่วยหายใจ ได้ให้การพยาบาลทั้งก่อน ขณะและหลังการระงับความรู้สึก ประเมินผลทางการพยาบาลเป็นเวลา ๔ วัน ทำการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก ๑ ครั้ง ที่หอผู้ป่วย เฝ้าระวังขณะระงับความรู้สึก และติดตามเยี่ยมหลังการระงับความรู้สึก ที่ห้องพักรฟื้น และที่หอผู้ป่วย รวม ๓ ครั้ง พบปัญหาทางการพยาบาลทั้งหมด ๘ ข้อ คือ ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด มีความวิตกกังวลกลัวการผ่าตัดและกลัวไม่ฟื้นจากการดมยาสลบ กลัวเจ็บแผลหลังผ่าตัด เสี่ยงต่อการเกิดภาวะพร่องออกซิเจนในระยะนำสลบและขณะระงับความรู้สึก เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าในช่องท้อง เสี่ยงต่อการได้รับสารน้ำไม่เพียงพอในขณะผ่าตัด มีความไม่สุขสบายจากอาการปวดแผลผ่าตัด เสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำภายหลังระงับความรู้สึก ผู้ป่วยขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดและก่อนกลับบ้าน ทุกปัญหาได้รับการแก้ไขจนกระทั่งแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู้สึกหลังผ่าตัด สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย รวมระยะเวลาผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด ๔ วัน ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน ผู้ป่วยและญาติเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดทำได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดเนื้องอกมดลูกด้วยกล้องวิดิทัศน์

๒. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและญาติให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลและปฏิบัติตนก่อนและหลัง ได้รับการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดเนื้ออวัยวะด้วยกล้องวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถกลับไปปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางในการทบทวนข้อมูลหลังจากให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการระงับความรู้สึกได้อย่างถูกต้องให้แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่มารับการระงับความรู้สึก

เป้าหมาย

ผู้ป่วยที่มารับบริการระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยการสอนรายบุคคล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีแนวทางในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัด

๒. เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยที่มารับการระงับความรู้สึกและป้องกันภาวะแทรกซ้อน

๓. เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและการให้ข้อมูลคำแนะนำกับผู้ป่วยที่มารับการระงับความรู้สึก